

Q1 : Có các quy định khi nuôi chó không?

A1: Cần làm thủ tục đăng ký 1 lần trọn đời và tiêm phòng bệnh dại mỗi năm 1 lần. Ngoài ra, chủ nuôi chó có gắn chip vi mạch cũng phải đăng ký thông tin của chủ sở hữu.
Để tránh gây nguy hiểm cho người khác, bạn hãy xích vật nuôi chắc chắn bằng dây xích hoặc nuôi trong nhà.
Ngoài ra, lúc đi dạo, để không làm phiền những người xung quanh, bạn hãy dùng dây dắt chó khi cho chúng đi vận động. Thêm vào đó, nếu chó đi đại tiện trong khi đi dạo thì người chủ nuôi thú cưng phải có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ.

Q2 : Tôi nên đăng ký và cho chó tiêm phòng bệnh dại vào khi nào?

A2: Chó cần được đăng ký 1 lần trong đời. Sau 91 ngày kể từ khi chó mới sinh ra (hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu nuôi), bạn hãy đến văn phòng chính quyền thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sống để nhận đăng ký. Sau khi đăng ký, chó sẽ được cấp bảng tên chứng nhận đăng ký, bạn hãy đeo vào vòng cổ cho chúng.
Chó cần được tiêm phòng bệnh dại mỗi năm 1 lần. Thời gian tiêm phòng là từ tháng 4 đến tháng 6. Vì thế, vui lòng liên hệ tới Văn phòng chính quyền thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sống để được tư vấn. Sau khi tiêm phòng, chó sẽ được cấp chứng nhận tiêm phòng bệnh dại, bạn hãy đeo vào vòng cổ cho chúng.
Ngoài ra, nếu chó không tiêm được trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 thì bạn hãy cho chó tiêm phòng bệnh dại tại các bệnh viện thú y và trình báo cho văn phòng chính quyền thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sống.

Q3 : Tôi phải làm gì khi chó cắn người?

A3: Sau khi sơ cứu xong hãy ngay lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra. Tại bệnh viện, bạn hãy báo với bác sỹ về việc nạn nhân bị chó cắn và lịch sử tiêm phòng dại của chó, v.v. Người chủ nuôi thú cưng phải nộp giấy tường trình tai nạn đến Trung tâm y tế gần nhất và nhận chỉ thị. Chó cần phải được đưa đi khám bác sỹ thú y.

Q4 : Tôi phải làm gì khi chó bị lạc?

A4: Bạn hãy trình báo ngay cho Trung tâm y tế hoặc đồn cảnh sát. Đặc biệt, bạn hãy thuật lại đặc điểm của chó (chủng loại, giới tính, kích thước, màu lông, có đeo vòng cổ hay không, các đặc điểm khác)

và địa điểm, tuyến đường nơi chó bị lạc. Hãy tham khảo thêm mục “Thông tin thất lạc chó” trên trang web của tỉnh Gifu. Trên trang web này, bạn sẽ thấy thông tin của những chú chó đang được trông giữ tại các trung tâm y tế trong địa bàn tỉnh Gifu.

Q5 : Tôi phải làm gì khi chó qua đời?

A5: Bạn hãy mang theo giấy phép được cấp tại thời điểm đăng ký cho chó đến trình báo tại văn phòng chính quyền thành phố/thị trấn/thôn nơi bạn sống.

Q6 : Tôi muốn nuôi chó thì có thể nhận nuôi tại Trung tâm y tế được không?

A6: Đầu tiên, hãy tham khảo mục “Thông tin về việc cho nhận chó mèo” trên trang web của tỉnh Gifu. Nếu có thông tin về chó có thể cho tặng thì bạn hãy liên hệ đến Trung tâm y tế để biết thêm chi tiết. Ngoài Trung tâm y tế, các đoàn thể bảo vệ động vật hoặc Trung tâm bảo hộ động vật tỉnh Gifu cũng có đăng tin tìm người chủ mới nhận nuôi chó và mèo.

Q7 : Hãy cho tôi biết những điều cần lưu ý khi nuôi mèo.

A7: Chủ nuôi mèo có gắn chip vi mạch cũng phải đăng ký thông tin của chủ sở hữu. Bạn phải chuẩn bị dụng cụ cho ăn và nhà vệ sinh. Vào ngày đón mèo về nhà, bạn hãy cố gắng đón mèo vào buổi sáng để mèo nhanh chóng quen với môi trường mới. Sau khi về đến nhà, điều quan trọng là cho mèo từ từ nghỉ ngơi. Việc nuôi mèo sẽ tốn nhiều chi phí như chi phí thực phẩm và tiêm phòng. Chúng tôi khuyên bạn nên làm phẫu thuật triệt sản cho mèo và nuôi giữ trong nhà nhiều nhất có thể. Điều này sẽ tránh việc chúng sinh sản ngoài mong muốn và giảm nguy cơ về các bệnh truyền nhiễm cũng như tai nạn giao thông.

Q8 : Các cơ quan địa phương có thể hỗ trợ nhận nuôi lại chó hoặc mèo không?

A8: Các Trung tâm y tế có nhận nuôi lại chó và mèo, tuy nhiên, trước khi mang thú cưng tới Trung tâm y tế, bạn hãy thử tìm xem có ai nhận nuôi lại thú cưng thay bạn không. Nếu không có cách nào tìm được người nhận nuôi thì bạn hãy liên hệ tới Trung tâm y tế để được tư vấn.

Q9 : Tôi có thể mang theo chó (mèo) ra nước ngoài cùng không?

A9: Khi dẫn chó/mèo ra nước ngoài, bạn cần thỏa mãn các điều kiện xuất cảnh của Nhật Bản và điều kiện nhập cảnh của nước đến. Chi tiết vui lòng liên hệ Sở kiểm dịch động vật để được giải đáp.